



**HỘI PHẬT GIÁO VIÊN GIÁC**  
**Incorporation No: INC 9893874 - ABN 34326782614**  
**CHÙA VIÊN GIÁC**

Address: 23 Broad Street, Cabramatta NSW 2166 , Australia  
Tel/Fax: (02)8764 8570 \* Mobile: 0404 045 678 \* Email: chuaviengiac@hotmail.com

**ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN**  
**Phật Lịch 2568-DL 2024**  
**Chủ Nhật 19-05-2024 âl Năm Giáp Thìn**  
*"Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn"*  
*"In all of Heaven and Earth"*



*"Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc*  
*Ba ngàn thế giới đón Như Lai"*

**Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.**

Kính thưa Quý Đồng hương Phật tử,

Vì sự bình an của nhân loại mà trong suốt 49 năm khi còn tại thế Đức Phật giao du khắp cõi truyền đạt Giáo pháp dựa trên tinh thần thương yêu muôn loài.

Đức Phật chỉ rõ nguồn khổ đau của nhân loại do sự khởi đầu từ giòng suy tư của chính bản thân mình và chính mình cũng có thể xoá tan nỗi khổ đau trong sự tu tập chánh niệm; kết nối và nhận thức từng giòng tư tưởng của chính mình trong sự tĩnh lặng của hiện tại, theo dõi tâm trí trong chánh niệm sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trí tuệ của sự hiểu biết nguyên nhân của mọi khổ đau.

Nếu muốn thoát ly mọi khổ khổ đau thì hãy tư duy ví mình như một bệnh nhân, muốn hết bệnh thì bệnh nhân cần phải chân thành thực hiện theo lời chỉ dẫn của Bác sĩ cách thức uống thuốc, thận trọng trong việc dùng thuốc.

Cũng như vậy, là một đệ tử Phật cần phải tuân theo Pháp Giáo hoá của Đức Phật; Giáo Pháp của Đức Phật ví như ‘toa thuốc giải thoát’ là phương pháp chế ngự và khắc phục giòng suy tư sân si, bất hoà, sân hận của chính mình để tăng trưởng lòng bao dung vị tha. Thực tập được như vậy là chính mình đã đoạn diệt được nguồn gốc của Khổ đau, để rồi chính mình cũng có thể đạt được trạng thái an nhiên tự tại, mang tình thương và hạnh phúc cho tất cả những ai xung quanh chúng ta, đó là chính chúng ta đã thâm hội được Giáo pháp thương yêu muôn loài của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Thay mặt Viên Giác Đạo Tràn chúng tôi kính nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho quý đồng hương Phật tử cùng gia đình quyến thuộc, thân tâm thường an-lạc, gia đạo hạnh phúc sở cầu như ý, sở nguyện viên thành.

**NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT**

Trân Kính

**Trụ Trì: Thích nữ An Thiện**